

# Laicity khởi động dự án “Đường vào vương quốc các Vua Hùng”

18:20 13/04/2022

Tác giả: TTK

Vừa qua, tại trụ sở Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Laicity chính thức khởi động Dự án “Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo”.



Các ??i bi?u tr? l?i ph?ng v?n t?i bu?i h?p báo.

C? ??n nh?ng ngày tháng 3 âm l?ch, m?i ng??i dân Vi?t Nam dù sinh s?ng ? ?âu ??u h??ng v? c?i ngu?n dân t?c v?i nghi l? th? cúng Vua Hùng: “Dù ai ?i ng??c v? xuôi/Nh? ngày Gi? T? m?ng M??i tháng Ba/Kh?p mi?n truy?n mãi câu ca/N??c non v?n n??c non nhà ngàn n?m”.

Không chỉ là tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng từ xa xưa, mà ngày 10/3 Âm lịch hàng năm đã chính thức trở thành Quốc lễ của dân tộc Việt Nam. Và vinh dự hơn khi “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – Phú Thọ” đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể (2012-2022), vào sáng Ngày Giỗ tổ năm nay, ngày 10/3 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ngân hàng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH), Công ty công nghệ Câu lạc bộ Laicity đã tổ chức họp báo công bố hợp tác chiến lược kết quả, phát huy công nghệ văn hóa Việt và ý nghĩa của truyền thống; khi đó đã ấn “Đền Hùng vào đền Hùng” trên không gian thực tế ảo.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Laicity, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Chủ tịch Công ty Công nghệ Câu lạc bộ Laicity chia sẻ: “Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, là một nét đẹp của dân Việt Nam tôi luôn tự hào và ngưỡng mộ. Như là Bác Hồ đã từng dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Là một doanh nhân, tôi luôn mong muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước. Laicity là một Công ty chuyên về công nghệ, lĩnh vực Metaverse (tạm dịch là VR thực tế ảo), hòa vào xu hướng công nghệ cao sau Internet. Chúng tôi đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong kỷ nguyên công nghệ số với nhiều ưu thế và thách thức. Ngay từ buổi thành lập, Laicity hướng mục tiêu là các dự án liên quan đến bảo tồn và phát huy các giá trị của thiên nhiên và văn hóa cao cấp và hiện đại. Thông qua nền tảng kết nối này, Laicity sẽ xây dựng các dự án thực tế ảo lan tỏa tính nhân văn và văn hóa và công nghệ Việt Nam từ bên bè quốc tế. Dự án “Đền Hùng vào đền Hùng” là dự án ưu tiên của Laicity hiện thực hóa được điều này. Chúng tôi mong muốn thông qua công nghệ tiên tiến nhất để làm nên Ngày Giỗ tổ toàn cầu với nhiều nghi lễ có thể dàng tham gia và trải nghiệm. Tôi chắc sẽ xúc động khi nghe Giáo sư Hồ Lê Văn Lan từng viết sáng kiến công nghệ của Laicity là một mối quan trọng “Khai sinh một phồn thịnh cho kỷ nguyên Hùng Vương hoàn toàn mới”.

Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Hà Nội chia sẻ: “Sau 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng là Di sản văn hóa phi vật thể (2012-2022), hôm nay tôi được chứng kiến những hình ảnh đẹp đẽ của “Đền Hùng vào đền Hùng” sẽ được tạo ra trên không gian ảo với công nghệ tiên tiến nhất. Cho tôi hỏi hình có di sản nào trên thế giới nào có sự kết hợp như vậy. Các di sản văn hóa bảo tồn của chúng ta cũng đang ngày càng phát triển công nghệ, sự hợp tác của doanh nghiệp, sự vào cuộc của các nền văn minh, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam... tôi tin rằng dự án “Đền Hùng vào đền Hùng” của Laicity sẽ giúp không chỉ người dân Việt Nam mà du khách quốc tế cũng tìm hiểu về Di sản thờ cúng vua Hùng có thể tiếp cận các giá trị truyền thống, thông qua không gian ảo, cảm nhận được các giác quan”.

Theo Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, thông thường, các di sản truyền thống chỉ yêu cầu thông tin trên Internet để người xem tìm hiểu theo cách lướt qua hoặc cảm nhận hình ảnh giá trị của di sản bằng các giác quan. “Do đó, có thể nói đây là dự án ưu tiên của Việt Nam từ thời điểm hiện tại, có sáng kiến công nghệ tiên tiến nhất trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trải nghiệm di sản UNESCO. Với cách làm này đại diện Văn phòng UNESCO, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến, hỗ trợ truyền thông trên các nền tảng thông tin của UNESCO”, bà Hằng cho biết.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Tạ Thích Thịnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận vai trò của công nghệ số trong các hoạt động của Phật giáo đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của không chỉ Phật tử mà cả xã hội nói chung và nhân loại nói chung. Từ năm 2020 đến nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thông qua mạng xã hội Butta, các kênh truyền thông chính thức của Giáo hội Phật giáo đã phát huy hiệu quả công nghệ tiên tiến chung tay chống dịch, bù đắp tinh thần người dân qua các dịch vụ. Với tham gia ký kết dự án “Đền Hùng vào đền Hùng” giữa Giáo hội Phật giáo và Công ty Công nghệ

Cùng với đó, các bên đang nỗ lực triển khai thực hiện những hoạt động này và cần sự đồng lòng của dân tộc thông qua đề án, thúc đẩy Luật Giỗ Tết Hùng Vương toàn quốc và có kế hoạch lan tỏa đề án “Đưa lễ hội vào vùng quê các Vua Hùng trên không gian thế giới” nhằm ghi nhớ công ơn ông cha ta cũng như khẳng định Việt Nam và bản bề quốc gia trên thế giới.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/laicity-khoi-dong-du-an-duong-vaio-vuong-quoc-cac-vua-hung>